

สื่อสร้างสรรค์ของคนทุกชั้นวัย

# เสียงราษฎร์กิจ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 153 ประจำเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2561 ราคา 20-

## 'มพล.' อบรมผู้ประกอบการด้านสมุนไพร

กลุ่มประเทศ CLMVT ส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืนและการสร้างเครือข่าย

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ม.การผลิิตสินค้าสมุนไพร การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ พล.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ กิ่งกลางของกลุ่มประเทศ CLMVT การพัฒนาด้าน ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักงานนโยบายและ การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ จัด ที่เกี่ยวข้องของของไทยถือว่ามีความพร้อมและมี การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมบุคลากร ศักยภาพที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางในการสร้าง ภาครัฐและภาคเอกชนของ CLMVT พร้อมด้วยคู่ ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่ง ค่าในตลาดโลกหลักสูตร "ติดอาวุธธุรกิจสมุนไพร เสริมการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าระหว่างประเทศไทย ใน CLMVT" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่ง ในกลุ่มประเทศ CLMVT ให้มีความรู้ความเข้าใจ ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดโลก ะการดำเนินธุรกิจและการสร้างกลยุทธ์ทางการ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรและ ผลิตภัณฑ์สปา ยาแผนโบราณไทย อาหารสัตว์ สั ตลาด ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้สนใจ สร้างรายได้ให้ประชาชนในประเทศไทยและกลุ่ม และยาฆ่าแมลง

เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ประเทศ CLMVT

รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณะบดีสำนักวิชาวิท รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมพล. กล่าว 20 ปีที่ผ่านมา มพล. ได้สร้างและรวบรวมความรู้ แ ละ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มพล. เปิดเผยว่า กลุ่มประเทศ ว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งมั่นในการวิจัยและ ทักษะและความพร้อมด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อการวิจัยและพัฒนา ยา CLMVT ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียน พัฒนายาสมุนไพรและธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร ยา ความสะดวกต่างๆ เพื่อการวิจัยและพัฒนา ยา ตั มาร์ เวียดนาม และไทย มีที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาค สมุนไพรและการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรถือ โพรและธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ ม และภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกพืช มีความ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำ เดิ หลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ ส่ง ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าสารสกัดจาก หน้าที่เป็นห้องสมุดและห้องปฏิบัติการเพื่อการ แล ผลให้กลุ่มประเทศ CLMVT มีความสามารถด้าน สมุนไพรประมาณ 180 พันล้านบาทหรือ 5 พันล้าน วิจัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการใช้ประโยชน์ ฐ



เหรียญสหรัฐต่อปี เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จา ผลิตภัณฑ์สปา ยาแผนโบราณไทย อาหารสัตว์ สั และยาฆ่าแมลง

อธิการบดีมพล. กล่าวต่อว่าตลอดระยะเวลา ช

20 ปีที่ผ่านมา มพล. ได้สร้างและรวบรวมความรู้ แ

ทักษะและความพร้อมด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อการวิจัยและพัฒนา ยา

สมุนไพรและธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์ ม

เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำ เดิ

หน้าที่เป็นห้องสมุดและห้องปฏิบัติการเพื่อการ แล

วิจัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการใช้ประโยชน์ ฐ